



เอกสารข่าว

คณะกรรมการการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ โดยมี นายสุวัฒน์ ตันยวรรธนะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔



ตามที่คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้รับมอบหมายให้พิจารณาคำขอรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ พิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภา และที่ประชุมวุฒิสภา นั้น

สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณารายงานฯ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เรื่อง สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชน ซึ่งตามรายงานฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐพึงใช้ความระมัดระวังในการดำเนินคดีกับบุคคลที่วิพากษ์วิจารณ์การบริหารราชการแผ่นดิน และรัฐบาลควรกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระมัดระวังไม่ให้กลไกการจัดการข่าวปลอม (Fake News) จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น โดยเชิญผู้แทนจาก บก.สอท. บก.ปอท. และ บก.ตอท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม คณะอนุกรรมการได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

• สตช. โดย สอท. และ ปอท. มีกลไกและมาตรการในการปฏิบัติที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการพิจารณาหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในชั้นต้น เพื่อถ่วงดุลผู้ถูกกล่าวหาที่มีความตั้งใจหรือเข้าใจผิด ออกจากผู้ที่มีเจตนากระทำความผิดนั้นๆ และมีกระบวนการในการทำงานที่จะสร้างความรอบคอบในการดำเนินการของฝ่ายผู้บังคับใช้กฎหมายต่อไป

• สอท. มีการดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้านการรับสารและส่งสารที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

• สำหรับการกระทำความผิดด้านความมั่นคงและสถาบันพระมหากษัตริย์ จะมีคณะกรรมการกั่นกรองระดับกองบังคับการที่มีหน้าที่ในการแจ้งความดำเนินคดี สอบสวนสอบสวนที่พบการกระทำความผิดเพื่อให้ความเป็นธรรมในชั้นต้น

• สอท. ได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดำรงชีวิตประจำวัน และมีมาตรการในการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการละเมิดสิทธิของประชาชน โดยเฉพาะการหลอกลวง การฉ้อโกงประชาชน ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่

• การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนให้มากขึ้น เช่น การรับแจ้งความทางออนไลน์ การสอบปากคำขั้นต้นผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีข้อจำกัดทางกฎหมายและไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอนาคต เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น

